
 
 

 

FUNDARGERÐ 

HORSTRANDANEFND 

 

 

 
 

1. Sumarið 2021  

a. þróun fjölda gesta – mikil aukning á göngumönnum sumarið 2021 

b. verkefni unnin á svæðinu 

2. Innviðasjóður 

a. Fjármagn, nýtt og til að ljúka árið 2022 

i. Hrafnfjarðarbrúin 

ii. Göngupallar í Veiðileysufirði 

iii. Göngustígar í Hornvík 

iv. Brú yfir Hesteyrará – sækja um úrbætur skv. Axel – kynnt um leið og teikningar eru komnar 

v. Bryggja á Hesteyri 

vi. Húsnæði landvarðar og hreinlætisaðstaða gesta á Hesteyri 

b. Sótt um fyrir – verður ekki ljóst fyrr en í febrúar hvað af þessu fær brautargengi. 

i. Fræðsluskiltum 

ii. Vörðuhleðsluverkefnum 

iii. Sérfræðiaðstoð vegna erfiðra svæða s.s. Svaðaskarð, Miðfell, Tröllakambur 

iv. Áhættumati vegna jarðskriðs 

3. Nýjar gönguleiðir 

a. Veiðileysufjörður – umræður á þann veg að viðhalda gömlu leiðinni.  

b. Hjáleið hjá Tröllakambi – upp með Víðirsá, yfir Kollin (hluð Einbúa) og yfir í Rekavík. Verður skoðað betur 

sumarið 2022 sem neyðarleið ef Tröllakambur lokast. 

4. Skipulagsmál – rætt um aðalskipulagsvinnu Ísafjarðarbæjar. 

5. Endurskoðun á stjórnunar- og verndaráætlun – árleg endurskoðun á fjöldatakmörkunum 

6. Önnur mál 

a. Straumnes og Látrar. Bréf sent á UAR til að árétta að gera þurfi mengunarmælingar á svæðinu eftir brotthvarf 

hersins líkt og gert hefur verið annarsstaðar á landinu. 

b. Búðin á Hesteyri hugsanlega til sölu. Gæti orðið mjög farsæl lausn á vandræðum með salernisaðstöðu fyrir 

gesti og aðstöðu fyrir landverði.  

 

Dags.fundar 

26.11.2021 
Tími 

 15:30 – 16:50 

Staður 

Teams 

Nr. fundar 

2/2021 

Fundarboðandi:  

Kristín Ósk Jónasdóttir, Umhverfisstofnun 

 Fundarritari:  

Kristín Ósk Jónasdóttir 

Fundarmenn:  

Ingvi Stígsson,  Margrét Katrín Guðnadóttir og frá Landeigendafélagi Sléttu- og Grunnavíkurhrepps. Andrea Harðardóttir frá Ísafjarðarbæ. Kristín 
Ósk Jónasdóttir frá Umhverfisstofnun.  Birgir  boðaði forföll.  Sölvi Sólbergsson var fjarverandi en boðaði ekki forföll. 

Afrit sent til:   

Markmið fundar:  


